



## สรุปข่าวเศรษฐกิจ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

# ต่างชาติขายหุ้นไทยม.ค. สวนตลาดอื่น 'ภูมิภาค'

นายภากร ปีตวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เดือน ม.ค. 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 5,468 ล้านบาท ซึ่งสวนทางกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และสวนทางกับตลาดตราสารหนี้ของไทยที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิ

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

## บาทแข็งส่งรีไฟแนนซ์หนี้นอก

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผย ว่า แผนการบริหารหนี้สาธารณะในปี 61 สบน. จะเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย เพื่อลดต้นทุน พร้อมกับเร่งชำระคืนหนี้ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงให้และเปลี่ยนมาใช้เงินกู้ภายในประเทศทดแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน โดยที่ผ่านมามีค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ สบน. จึงได้เริ่มคืนเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น หรือไจก้า วงเงิน 3.65 หมื่นล้านบาท และหันมากู้ภายในประเทศแทน ซึ่งแม้ว่าในประเทศจะมีต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่า แต่ก็ปลอดภัย เพราะไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มา : เดลินิวส์

## หุ้นสินเชื่อบายตัว 9%

● ธสน. โดตอุมเอสเอ็มอีส่งออกซีแอลเอ็มวี

นายพิเชษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ปีนี้ตั้งเป้าการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้น 9% ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นปี 2561 ยอดสินเชื่อคงค้างแตะ 100,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ที่มียอดสินเชื่อ 91,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,114 ล้านบาทเป็นสินเชื่อใหม่ 47,000 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4-5% โดยวางเป้าหมายนำผู้ประกอบการไทยรุกขยายการค้าการลงทุนในตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ด้านพลังงาน สาธารณูปโภค การบริการ และการก่อสร้าง

ที่มา : ไทยรัฐ

## สงสตรอบ 5 ปี ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ

"พาณิชย์" เผยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิขยับแตะตันละ 1.7-1.8 หมื่นบาท พุงสูงสุดรอบ 5 ปี ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8 พัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1-1.1 หมื่นบาท คาดแนวโน้มยังดี เหตุความต้องการซื้อข้าวไทยทะลัก แต่ ม.ค.เดือนแรกส่งออกได้แล้ว 1.2 ล้านตัน ส่วนมาตรการดึงข้าวออกจากตลาด ล่าสุดทำได้แล้ว 5.43 ล้านตัน จากเป้า 12.5 ล้านตัน

ที่มา : ผู้จัดการฯ